



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓๗๕๙

ที่ ทส. ๑๖๑๔.๑/๕๓๓๙ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕

# สำเนา

## ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในหน่วยงานหนึ่งของกรมป่าไม้ ไปขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ในตำแหน่งเดียวกัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช) และได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการที่ได้ขึ้นบัญชีกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังนี้

๑. วันที่สอบสัมภาษณ์ กำหนด วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๒. ผู้สอบสัมภาษณ์ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๓. หากผู้ใดไม่มาภายใน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้
๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กำหนดภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยติด ณ บอร์ดติดประกาศของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) และทางเว็บไซต์ <https://new.forest.go.th/saraburi5/th/> (หนังสือเวียน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม) นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ

(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

